

รู้จัก 'ศาล อม.-ศาลปราบโกง' เข้าใจคดีและข้อกฎหมาย

สั

สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรม "สัมมนาความรู้ทางกฎหมายและระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม แก่สื่อมวลชน" ขึ้นเป็นรุ่นแรก เพื่อให้ศาลยุติธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาประชาสัมพันธ์ระหว่างศาลยุติธรรมกับเครือข่ายทางสังคมและสื่อมวลชน สามารถรองรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือ 17, 25 และ 26 พ.ย.2560

ลักษณะของกิจกรรมเป็นการอภิปรายและสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการทำข่าวของศาลยุติธรรม เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลต่างๆ ศัพท์ทางกฎหมาย และแนวทางการปฏิรูปประเทศของศาลยุติธรรม ในการอภิปรายวันแรกเมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา

เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ความรู้ที่น่าสนใจจากการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสองศาลนั้น

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง (อม.) มอหมายให้ "ทรงเดช บุญธรรม" ผู้ช่วยเลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็นผู้บรรยาย ได้ให้

แก้ไขใหม่หลายประการ เช่น การยื่นคำร้องขอไต่สวนคดีลับหลังจำเลยได้กรณีที่จำเลยหลบหนี ตามมาตรา 28 เมื่อจำเลยหลบหนีและไม่สามารถจับตัวมาได้ในระยะเวลา



บัลลังก์ วิจารณ์บุญศรี

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งเพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญที่

3 เดือน รวมถึงมาตรา 32 ที่มีการกำหนดโทษจำเลยที่หลบหนีด้วย

นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ในเรื่องของการเผยแพร่รูปภาพหมายจับ อาจจะกระทบต่อตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนั้นๆ ด้วย เนื่องจากหมายจับจะเผยแพร่ได้จากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ได้รับความเสียหายอาจยื่นฟ้องผู้เผยแพร่กรณีได้รับความเสียหาย และการเผยแพร่อาจเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลด้วย

โดยสรุปว่า การนำเสนอข่าวเรื่องการออกหมายจับดั่งที่ผ่านมานั้นสามารถทำได้ แต่ห้ามเผยแพร่รูปภาพเอกสารหมายจับนั้นเอง

ขณะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มอบหมายให้ "บัลลังก์ จิระบุญศรี" เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นผู้บรรยาย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลนี้ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ มีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าการพิจารณาคดีของศาลอาญาทั่วไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ, บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล (เอกชน) ส่วนผู้มีอำนาจฟ้องคดี ได้แก่ อัยการสูงสุด, พนักงานอัยการ, ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), คณะ

กรรมการ ป.ป.ช. และผู้เสียหาย

กรณีอัยการสูงสุดหรือประธาน ป.ป.ช. เป็นผู้ฟ้องคดี ศาลสามารถประทับฟ้อง (รับฟ้อง) ได้ทันที กรณีพนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ฟ้องคดี ศาลจะพิจารณาประทับฟ้องทันทีหรือไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ ส่วนกรณีผู้เสียหายเป็นผู้ยื่นฟ้องคดีเอง ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อน เพื่อกรองว่าคดีมีมูลหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน

1.ชั้นตรวจฟ้อง เมื่อเจ้าหน้าที่รับฟ้องและส่งให้เจ้าพนักงานคดีทำความเห็นแล้ว ผู้พิพากษาจึงมีคำสั่ง/คำพิพากษาว่าจะให้ยกฟ้อง แก่ฟ้อง หรือรับไว้ไต่สวนมูลฟ้อง 2.ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดีประมาณ 1-3 ครั้ง นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานโดยศาล และนัดไต่สวนมูลฟ้องว่าจะให้ยกฟ้อง หรือประทับฟ้อง และ 3.ชั้นพิจารณา นัดสอบคำให้การและกำหนดวันนัดพิจารณา นัดตรวจหลักฐาน และนัดสืบพยานโจทก์/จำเลย ตามลำดับ ก่อนที่จะนัดฟังคำพิพากษาต่อไป

ตัวอย่างคดีผู้เสียหายฟ้องเองต่อศาลนี้ที่เป็นที่รู้จักกันดี คือคดีที่ "ชาญชัย อิศระเสนารักษ์" รองประธานคณะอนุกรรมการการค้าด้านกลไกในการปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่การทำอากาศยานไทย (ทอท.) จำกัด รวม 14 คน, เอกชนกลุ่มบริษัทิงเพาเวอร์ 3 บริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจกรณีตรวจสอบพบว่าร่วมกันกระทำความผิดข้อสัญญาที่ก่อหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนได้รับผลประโยชน์เกินกว่าที่สัญญาระบุไว้ จากการที่สัญญาระหว่าง ทอท.กับดิงเพาเวอร์ ให้เก็บรายได้เข้ารัฐ 15% จากยอดการขายสินค้าหรือบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ แต่คณะกรรมการอนุมัติให้เก็บเพียง 3% ก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐมูลค่า 14,290,660,119 บาท นั้นเอง ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

เมื่อได้รู้กระบวนการพิจารณาคดีของทั้งสองศาลสำคัญแล้ว น่าจะช่วยให้มีความเข้าใจในการติดตาม ข่าวของศาลยุติธรรมมากขึ้นแน่นอน.

บรรณกร อินกรทิณ

สายพาน

MIC	MATIC HON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 20 พ.ย. 2568	Page : 12	No :

ข่าว สารานุกรม '8.12'

บยส.22

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงของสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดมาเป็นรุ่นที่ 22 แล้ว รุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน โดยมีข้าราชการตุลาการตำแหน่งต่างๆเป็นหลัก และมีผู้บริหารในภาครัฐและเอกชนเป็นส่วนเสริม

วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมในโครงการนี้ คือ

1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองการปกครอง สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ อันจะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได้ร่วมกันสร้างแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติอันจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา หรือนำแนวทางไปดำเนินการให้กระบวนการยุติธรรมไปในทิศทางเดียวกัน

3. เพื่อกระชับความร่วมมือทางการศาลยุติธรรมและความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสถานะและบทบาทศาลยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศ

4. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ และสามารถนำองค์กรไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

การที่มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสูงถึง 100 คน ทำให้ไม่สามารถแจ้งรายชื่อได้ครบถ้วนในวันเดียว ต้องทยอยดำเนินการดังนี้

1.รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิริติเจริญชลาพานิช รองศาสตราจารย์ภาควิชาลัยศาสตราจารย์โอบิตติ์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2.นายกุลธร เลาหวีโชค รองหัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3.พลตำรวจตรีศิริศักดิ์ ตันติชนะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 4.นายค่านหง เกตุมาก ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 5.นายจรูญ รัตตมณี ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ 6.พลตำรวจโทจากรุจิเน ไวเศษะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7.นายเจริญ ดวงสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 8.พลตำรวจตรีเจริญวิทย์ ศรีวินัยย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 9.นายเจริญศักดิ์ ศาสลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 10.นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

11.นางชนากานต์ ชีรวชพลกุล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ 12.นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 13.นางชลิดา พันธกระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองภาคที่ 3 กรมศาลปกครอง 14.นายชินโรส ยงเกียรติกานต์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 15.นายณรัช อิมสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง 16.นายณัฐรัฐอมฤต รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี 17.พลตำรวจตรีณัฐแก้วเมตตา-มิตรพงษ์ ผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 18.นายณัฐวุฒิ สกฤพานิช รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 19.พลตำรวจตรีณพวัฒน์ อารียงกูร ผู้บัญชาการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 20.พลตำรวจตรีดำรงวิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

วันพรุ่งนี้คือสำหรับรายการ บยส.22.

“8.12”